

Cách Chơi

Texas Hold'em, Omaha & Seven Card Stud

Chỉ chơi cho vui.

Học cách chơi trước khi chơi.

Texas Hold'em

Nếu quý vị là người chơi có tụy bài phé năm lá lớn nhất trong tổng số bảy lá bài chia, quý vị là người thắng. Nhưng có một điều cần biết:

Phải đặt cược blind trước (khi chưa thấy bài) trước khi được chia bất cứ lá bài nào. Sau đó mỗi player (người chơi) được chia hai lá bài úp mặt xuống. Năm lá còn lại được chia ngửa mặt lên và là những lá bài dùng chung cho tất cả các players. Có một vòng tố sau khi hai lá bài đầu đã chia cho mỗi player, và lại tố nữa sau lần chia lá bài flop, turn và river.

Ba lá bài đầu tiên dùng chung là *flop*. Lá bài thứ tư dùng chung là *turn*. Lá bài thứ năm dùng chung là *river*.

Trong mỗi vòng, player nào không muốn tiếp tục chơi thì có thể fold (bỏ bài). Trong số players còn lại sau vòng tố cuối cùng thì người có tụy phé năm lá lớn nhất là người thắng.

Omaha

Trong dạng xì phé khác này, mỗi player được chia bốn lá bài và phải có tụy phé năm lá lớn nhất. Mỗi player cố đạt cho được tụy phé năm lá lớn nhất bằng cách dùng đúng hai trong bốn lá bài chia cho họ và ba trong năm lá bài dùng chung.

Như trong Hold'em, cược blind phải được đặt trước khi chia bất cứ lá bài nào. Sau đó mỗi player được chia bốn lá bài úp mặt xuống. Năm lá bài dùng chung được chia ngửa mặt lên.

Seven Card Stud

Một dạng xì phé khác là Seven Card Stud. Trong Seven Card Stud, mỗi player được chia hai lá bài úp mặt xuống và một lá ngửa mặt lên. Sau vòng tố đầu tiên, ba lá nữa được chia ngửa mặt lên và một lá úp mặt xuống và cứ sau mỗi lần chia bài là một vòng tố.

Muốn thắng, quý vị phải là người có tụy phé năm lá lớn nhất trong tổng số bảy lá chia.

ROYAL FLUSH (THÙNG PHÁ SÁNH LỚN NHẤT)



STRAIGHT FLUSH (THÙNG PHÁ SÁNH)



FOUR-OF-A-KIND (TỨ QUÝ)



FULL HOUSE (CỦ LỬ)



FLUSH (THÙNG)



STRAIGHT (SÁNH)



THREE-OF-A-KIND (SÁM CHI)



TWO PAIR (HAI PHÉ)



ONE PAIR OR LESS (MỘT PHÉ HOẶC NHỎ HƠN)



Muốn biết thêm chi tiết về Cách Chơi bài, hãy hỏi Giám Thị của Dealer, đến Trung Tâm Thông Tin GameSense tại địa điểm này, hoặc đến www.bclc.com.

Texas Hold'em, Omaha and Seven Card Stud [Vietnamese] 07/12